



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน

- จีนประกาศชัยชนะเหนืออินเดียนเดียกรณีพิพาทแนวพรมแดนหิมาลัย

๒. สาธารณรัฐโคลอมเบีย

- กลุ่มกบฏ FARC เปิดประชุมสภาครั้งแรกหลังจากลงนามข้อตกลงสันติภาพ

๑. สาธารณรัฐประชาชนจีน : จีนประกาศชัยชนะเหนืออินเดียกรณีพิพาทแนวพรมแดนหิมาลัย (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ทางการจีนแถลงว่า อินเดียได้ถอนกำลังทหารออกจากแนวชายแดนที่เป็นข้อพิพาทบริเวณเทือกเขาหิมาลัยแล้ว หลังจากมีการเผชิญหน้าอย่างตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายมาหลายสัปดาห์

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุว่า รู้สึกพอใจที่ทหารอินเดียได้ถอยกลับไปฝั่งของอินเดียแล้ว ในขณะที่กระทรวงต่างประเทศอินเดียยืนยันว่า กองกำลังทหารได้เลิกปฏิบัติการในพื้นที่ด็อกลาม (Doklam) ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างจีน อินเดีย และภูฏาน ที่เป็นข้อพิพาทแล้ว หลังจากที่ทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงกันได้

ความขัดแย้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากอินเดียคัดค้านความพยายามของจีนในการขยายถนนตามแนวพรมแดนผ่านที่ราบสูงด็อกลาม (Doklam) หรือต่งหล่าง (洞朗) ในภาษาจีน

ที่ราบสูงนี้ตั้งอยู่ระหว่างจีน รัฐสิกขิมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และหิมาลัยของภูฏาน นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและภูฏาน ส่วนอินเดียให้การสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของภูฏานเหนือพื้นที่นี้

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม จีนได้ออกมาระบุอย่างชัดเจนว่า จะยืนยันอธิปไตยของตนในพื้นที่บริเวณนี้ต่อไป

ล่าสุด นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ระบุว่า ทหารจีนในพื้นที่ได้ยืนยันว่า ทหารอินเดียได้ถอนกำลังออกจากบริเวณดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กันยายนนี้ ซึ่งไม่มีใครต้องการให้ความขัดแย้งทางดินแดนมาทำลายบรรยากาศการประชุม โดยเฉพาะฝ่ายจีน แต่สื่อมวลชนของจีนเห็นว่า ชัยชนะที่ชัดเจนของจีนครั้งนี้ หมายถึงกองทัพอินเดียเป็นฝ่ายรุกราน

ที่มา : www.bbc.co.uk (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

new.xinhuanet.com (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒. สาธารณรัฐโคลอมเบีย : กลุ่มกบฏ FARC เปิดประชุมสภาครั้งแรกหลังจากลงนามข้อตกลงสันติภาพ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

สมาชิกกลุ่มกบฏ FARC เริ่มอภิปรายหารือถึงอนาคตของกลุ่ม เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกรัฐสภาโคลอมเบียภายหลังจากบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธ โดยมีคณะผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ ประมาณ ๑,๒๐๐ คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย

ในช่วงท้ายของการประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติสรรหาชื่อใหม่ของกลุ่ม และกลุ่มกบฏจะแปรสภาพเป็นพรรคการเมือง รวมทั้งจะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้ ตัวแทนกลุ่มได้มีการเสนอชื่อผู้สมัครแข่งขันเลือกตั้งด้วย

จากข้อตกลงที่ลงนามระหว่างกัน ระบุว่า พรรคการเมืองใหม่ย่อมมีสิทธิได้ที่นั่งในสภาแน่นอน ในการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะถึงนี้

อนึ่ง กลุ่มกบฏ FARC กำเนิดขึ้นในปี ๒๕๐๗ ในนามลัทธิมาร์กซ์ เพื่อปกป้องสิทธิของชาวนาที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต่อมากลายเป็นกลุ่มกบฏที่ใหญ่ที่สุดในโคลอมเบีย และเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองหลักที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกองโจรฝ่ายซ้าย กลุ่มทหารพราน และกองกำลังติดอาวุธ

กลุ่มกบฏได้ลงนามสันติภาพกับรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศคิวบา หลังจากเจรจามานานกว่า ๔ ปี โดยกลุ่มกบฏดังกล่าวเห็นพ้องกับการส่งคืนอาวุธและเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่มีความขัดแย้งดำเนินมานานกว่า ๕ ทศวรรษ

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ กระบวนการส่งคืนอาวุธได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีการส่งมอบอาวุธคืนประมาณ ๗,๐๐๐ ชิ้น นอกจากนี้ มีการอภัยโทษกลุ่มกบฏมากกว่า ๗,๐๐๐ คน รวมทั้งปลดปล่อยนักโทษคืนสู่สังคม

อนึ่ง การที่นาย Juan Manuel Santos ประธานาธิบดีโคลอมเบีย สามารถเจรจาสันติภาพกับกลุ่มกบฏ FARC ได้สำเร็จ ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปเมื่อปี ๒๕๕๙

ที่มา: www.bbc.co.uk (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

www.nbcmontana.com/news (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ว่าที่ร้อยโท เจนฤทธิ์ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๔ กันยายน ๒๕๖๐